



ข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียนสำหรับนักเรียนนานาชาติ

โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ (Carmel College) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของคาทอลิกประเภทหญิงล้วน เปิดสอนในระดับชั้นปี 7 ถึง ปี 13 (Year 7-12 เทียบเท่า มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ Year 13 เทียบเท่ามหาวิทยาลัยปี 1 สำหรับนักเรียนนานาชาติสามารถเข้าเรียน ได้ตั้งแต่ระดับชั้นปี 9 (Year 9) เป็นต้นไป ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวม 1,050 คน เป็นนักเรียนนานาชาติ 50 คน โดยกลุ่มนักเรียนนานาชาติเหล่านี้สามารถเลือกเรียน ได้ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว

สังคมและชุมชน

โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ แวดล้อมไปด้วยชุมชนและสังคมที่มีชีวิตชีวาที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ เป้าหมายของโรงเรียนคือการสร้างให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ มีคุณภาพและมีศักยภาพรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์และพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสังคมเมื่อจบการศึกษา ความมุ่งมั่นและความสำเร็จของนักเรียนเหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญต่อโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถโดยรวม นักเรียนของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ แห่งนี้

สถานที่

โรงเรียนตั้งอยู่ในแถบชายฝั่งทะเลสาบ Pupuke ที่สวยงาม มีห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์และชายหาดที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนรวมทั้งยานยนต์ในไอคแลนด์ ที่ห่างออกไปเพียง 15 นาที พื้นที่ชายหาดทางตอนเหนือ (นอร์ทซอร์) นี้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนนานาชาติ มีชายหาดที่หลากหลายรวมทั้งมีสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน ตลอดจนมีชุมชนที่ดีที่คอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนนานาชาติซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะได้เรียนรู้และ ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคน "กีวี" ที่น่ายกย่องแท้จริง

หลักสูตร

โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ จัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานซึ่งทางโรงเรียนได้รับหนังสือรับรองความสำเร็จในการศึกษาแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ (The National Certificate of Educational Achievement, NCEA) มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ "NCEA" เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับหน่วยกิตจากทั้งจากหลักสูตรภาคบังคับและหลักสูตรที่เป็นวิชาเลือก NCEA และประกาศนียบัตรแห่งชาติอื่นๆ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการสมัครงานและใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ จากผลการวิเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ รายงานผล NCEA ของนักเรียนโรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ อยู่ในระดับ 1, 2 และ 3 ซึ่งเป็นผลงานที่มีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

รายละเอียดของโรงเรียน

โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ (English for Academic Purposes ซึ่งมีชื่อย่อว่า EAP) โครงการนี้มีไว้สำหรับนักเรียนนานาชาติได้เรียน นักเรียนจะได้รับการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึง การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ทราบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนที่จะจัดระดับการสอนให้มีความเหมาะสมซึ่งจะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในหลักสูตรที่พวกเขาได้เลือกไว้

ความหลากหลายของหลักสูตรและวิชาที่มีอยู่ภายในขอบเขตของ NCEA โรงเรียนสนับสนุนและแนะนำให้นักเรียน ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นทางด้านงานวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ยังมุ่งเน้นให้เข้าร่วมกิจกรรมและกีฬาที่หลากหลาย

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ

กิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นผู้นำที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมให้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในสโมสรที่หลากหลาย เช่นกลุ่มกิจกรรมเพลงและกลุ่มกิจกรรมกีฬาซึ่งรายละเอียดของสโมสรต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ นักเรียนของเราเรียนรู้ที่จะดูแลชุมชนและ โลกรอบตัวของพวกเขาผ่านการออกค่ายและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการนำเสนอและเชิญชวนในโรงเรียน



ผลการประเมินทางวิชาการ (NCEA) ประจำปี 2018

นักเรียนชั้นปีที่ 11 ระดับ 1

อัตราการสอบผ่าน	
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ	96.4%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์	71.2%
การรับรองความเป็นเลิศ	
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ	94.1%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์	55.5%

นักเรียนชั้นปีที่ 12 ระดับ 2

อัตราการสอบผ่าน	
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ	94.8%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์	76.6%
การรับรองความเป็นเลิศ	
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ	80.5%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์	42.0%

นักเรียนชั้นปีที่ 13 ระดับ 3

อัตราการสอบผ่าน	
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ	91.8%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์	64.7%
การรับรองความเป็นเลิศ	
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ	80.3%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์	42.5%

ทุนการศึกษาที่ได้รับในปี 2018

(ทุนการศึกษาเหล่านี้เป็นรางวัลในระดับประเทศที่ให้สำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศที่จัดอยู่ใน 3 เปอร์เซ็นต์แรกของนักเรียนในแต่ละวิชา)

นักเรียนของโรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ ได้รับรางวัล

ทุนการศึกษา 27 ทุน ใน 10 สาขาวิชาเหล่านี้รวมถึงทุนการศึกษาดำเนินจำนวน 4 ทุน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราร้อยละของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งโรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ อยู่ในลำดับที่ 15 ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศนิวซีแลนด์

ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม

ร้อยละ 90 ของผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เลือกที่จะทำงานหรือเดินทางไปต่างประเทศ

บริการสนับสนุนนักเรียนและที่พักรออาศัย

โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ ให้การดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติอย่างเต็มที่โดยทีมงานนานาชาติที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการสนับสนุนและแนะนำโดยกลุ่มของครู Atawhai และหัวหน้าทีมรวมทั้งการเข้าถึงที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ร่วมงานกับที่ปรึกษาและอาสาสมัครโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนและโครงการพี่สาวพี่ที่คอยช่วยเหลือแนะนำและช่วยในการปรับตัวให้กับนักเรียนใหม่ โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ มีครอบครัวโฮมสเตย์จำนวนมากที่คอยให้การดูแลนักเรียนนานาชาติซึ่งเป็นที่พักที่นักเรียนสามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบายในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน นอกจากนี้ นักเรียนนานาชาติยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ไว้ใจได้อีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยในแต่ละห้องเรียน เป็นอย่างไร?

จำนวนนักเรียนในชั้นมัธยมต้น จำนวนประมาณ 28-30 คนต่อห้องเรียน

จำนวนนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย จำนวนประมาณ 25 คนต่อห้องเรียน

นักเรียนนานาชาติมาจากประเทศไหน?

ปัจจุบันนักเรียนนานาชาติของโรงเรียนมาจากประเทศเกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน, ยุโรปและไทย

มีนักเรียนนานาชาติจำนวนเท่าไรที่มาเรียนที่โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจในปัจจุบัน?

50 คน โรงเรียนรับนักเรียนนานาชาติไม่เกิน 50 คนเท่านั้น

ค่าเฉลี่ยของจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ EAP (ESOL) มีจำนวนเท่าไร?

จำนวนเฉลี่ยนักเรียนอยู่ในระหว่าง 10-20 คน ขึ้นอยู่กับชั้นปี

นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ EAP (ก็คือต้องสอบเข้า?)

นักเรียนมัธยมต้น เรียน 6 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ (นอกจากนี้ยังต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหลักด้วย)

นักเรียนมัธยมปลาย เรียน 9 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์

ทำไมต้อง โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ?

ด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โรงเรียนของเราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 15 อันดับแรกของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านผลงานทางด้านศิลปะ

โรงเรียนมีงานละครที่มีชื่อเสียง รวมทั้งดนตรีและทัศนศิลป์

นอกจากนี้นักเรียนของเรายังชนะการแข่งขันในหลายรายการในหลากหลายศิลปะ

ด้านกีฬา

โรงเรียนมีทีมเนตบอลจำนวนมากและทีมฮอกกี้ซึ่งได้รับรางวัลมาเมื่อเร็วๆ นี้จากการชนะการแข่งขันในหลายรายการ

นอกจากนี้ยังมีกีฬาประเภทอื่นอีกมากมายที่โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ

ด้านการให้ความช่วยเหลือและการดูแลนักเรียน

ครูและเจ้าหน้าที่ของเรามีความตั้งใจในการดูแลและให้การ

สนับสนุนในทุกๆ อย่างของนักเรียนและยังมีคนที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

ค่าเล่าเรียน 2020

18,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (รวมค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าบริหารจัดการโรงเรียนคาทอลิกและภาษี)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้ รวม สมุดตำราเรียน บัตรประจำตัว

นักเรียน คุญแจล็อกเกอร์ สมุดบันทึกและรายงานประจำปี

ค่าธรรมเนียมที่พักโฮมสเตย์ 2020

300 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อสัปดาห์

500 เหรียญนิวซีแลนด์ (ค่าบริการจัดหาที่พัก)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียน

คาร์เมล คอลเลจ

